

BẢO ĐẢM THỰC CHẤT...

(Tiếp theo trang 1)

ở trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chỉ bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 3/1/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyến dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Việc quán triệt, triển khai các văn bản mới của trung ương có ý nghĩa quan trọng, để nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ, nắm chắc nội dung các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, ngày 3/1/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyến dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương về tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc này. Đồng chí yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người tham gia bộ phiếu tín nhiệm để bảo đảm kết quả thực chất, khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm gắn với đánh giá cán bộ là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng tạo đạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cấp dưới thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm.

Liên quan đến Quy định số 97-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị cần nhận thức lại vai trò của các tổ chức đảng bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, công tác phối hợp giữa tổ chức đảng với tập thể lãnh đạo để điều hành cho thông suốt. Về việc thi điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chỉ bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đảng viên, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương chỉ đạo các tổ chức đảng thực thi điểm đối với các đảng bộ cơ sở, chỉ bộ ở trung ương; Đảng ủy Bộ Ngoại giao quyết định

lựa chọn thí điểm đối với các đảng bộ cơ sở, chi bộ ở ngoài nước. Phải bảo đảm nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng; thực hiện chặt chẽ, đúng phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, nội dung, cách thức sinh hoạt trực tuyến và sinh hoạt theo tổ; tránh lạm dụng làm giảm chất lượng sinh hoạt đảng. Thông qua thực hiện thí điểm sẽ đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm, để xuất chủ trương, giải pháp phù hợp. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản mới của trung ương; trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh cần báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện.

Hỗ trợ xuất khẩu tỉnh Rostov làm trường đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát những thành tựu, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, đặc biệt là tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh. Thái Bình hiện có 8 khu công nghiệp và 49 cụm công nghiệp trên địa bàn 8 huyện, thành phố với tổng diện tích gần 3.000ha đã giải phóng mặt bằng và đã có cơ sở hạ tầng, sẵn sàng chào đón nhà đầu tư. Đặc biệt, Thái Bình có Khu kinh tế ven biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có diện tích trên 30.500ha với 22 khu công nghiệp, 8.020ha đất công nghiệp. Hạ tầng giao thông có nhiều thuận lợi, kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận đi cả nước. Ông Arkady Nicolaevich Murzaev, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu tỉnh Rostov thông tin tới tỉnh thể mạnh của tỉnh Rostov trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác đầu tư, trao đổi hàng hóa nông sản với Thái Bình. Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp mong muốn tỉnh Rostov hỗ trợ hợp tác, đầu tư trong sản xuất, phân phối máy nông nghiệp, phân bón hữu cơ, xuất khẩu lúa gạo, khoai tây...

TẠO CHUYỂN BIẾN MẠNH MỀ...

(Tiếp theo trang 1)

của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các quy định của tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nghiên cứu ban hành các văn bản làm cơ sở cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh ngày càng nên nếp, hiệu quả. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CẤP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

ngoài giờ lên lớp, thay đổi các loại hình vui chơi hướng đến sự phong phú, đa dạng, qua đó giúp học sinh rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, mạnh dạn tự tin xử lý các tình huống trong cuộc sống. Thông qua chuyên đề giúp cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những cách thức hay trong tổ chức xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và phát triển văn hóa đọc, qua đó tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, tác phong của cả giáo viên và học sinh, cũng như thúc đẩy văn hóa đọc phát triển không chỉ trong nhà trường mà còn cả trong cộng đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bức tranh chùa Keo cho Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam.

* Sáng ngày 17/2, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.



Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Rostov, Liên bang Nga.

tư về Thái Bình. Đồng chí mong muốn Thái Bình sẽ hợp tác với các doanh nghiệp Đức ở một số lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp, xuất khẩu hàng nông sản, nhất là lúa gạo và thủy hải sản. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, mang lại giá trị lớn, liên kết, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức đến nghiên cứu, hợp tác, đầu tư vào tỉnh. Ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình thời gian qua, đồng thời cho biết: Việt Nam đã ký kết với châu Âu các hiệp định thương mại tự do

và đây chính là lợi thế của Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói chung trong thu hút đầu tư. Đặc biệt, các doanh nghiệp Đức đang rất quan tâm đầu tư về Thái Bình. Vì vậy, buổi làm việc hôm nay sẽ giúp Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam hiểu rõ hơn các tiềm năng, thế mạnh, những thông tin quan trọng của tỉnh Thái Bình để truyền đạt tới các doanh nghiệp Đức. Ông Marko Walde khẳng định: Các doanh nghiệp Đức đều mong muốn được hợp tác, đầu tư lâu dài và rất quan tâm đến 3 nội dung chính khi đầu tư vào Thái Bình, đó là nguồn nhân lực, hợp tác với các doanh nghiệp địa phương và nguồn năng lượng xanh trong phát triển sản xuất. Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam cam kết sẽ phối hợp cùng tỉnh Thái Bình hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp Đức về đầu tư tại tỉnh. Cùng với Việt Nam đã ký kết với châu Âu các hiệp định thương mại tự do

sản phẩm sang thị trường Đức và châu Âu. Hỗ trợ người lao động của Thái Bình sang làm việc tại Đức. Ông Marko Walde nhấn mạnh: Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam sẽ phối hợp cùng tỉnh Thái Bình để tổ chức các cuộc họp tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Đức với tỉnh Thái Bình trong thời gian sớm nhất. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận một số nội dung cụ thể trong hợp tác đầu tư. Đồng thời, thống nhất sau buổi làm việc hôm nay sẽ có những giải pháp cụ thể để có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức về nghiên cứu đầu tư, phát triển sản xuất tại Thái Bình. * Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc của UBND tỉnh với đoàn công tác tỉnh Rostov, Liên bang Nga do ông Arkady Nicolaevich Murzaev, Giám đốc Trung tâm

phạt bà Hoàng Thị Lựu 3 triệu đồng, buộc gia đình chấm dứt mọi hoạt động mê tín dị đoan. Bà Lựu đã chấp hành nộp phạt và cam kết sẽ sống đời, không hành nghề nữa.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH MỞ THÙNG QUỸ NHÂN ĐẠO TẠO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI GO THÁI BÌNH

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và trung tâm thương mại Go Thái Bình tổ chức mở 4 thùng quỹ nhân đạo được đặt tại 4 địa điểm trong trung tâm thương mại Go Thái Bình. Sau khi kiểm đếm, tổng số tiền thu được từ 4 thùng quỹ nhân đạo là 26 triệu đồng. Hai đơn vị đã trích 1 triệu đồng trong tổng số tiền thu được từ các thùng quỹ nhân đạo trao cho 2 nhân viên của trung tâm thương mại Go Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền còn lại được đóng góp chung vào quỹ nhân đạo năm 2023 để ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh và trung tâm thương mại Go Thái Bình tiếp tục phát động ủng hộ thùng quỹ nhân đạo năm 2023 tới toàn thể cán bộ, hội viên, nhân viên, người lao động và khách hàng tham quan, mua sắm tại trung tâm thương mại Go Thái Bình.



Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm thương mại Go Thái Bình kiểm đếm số tiền thu được từ thùng quỹ nhân đạo.

VŨ THƯ TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

Chiều ngày 17/2, Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Vũ Thư phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng năm học 2022 - 2023. Giải diễn ra từ ngày 17 - 19/2, thu hút 12 đội với gần 200 vận động viên đại diện cho các cụm trường tiểu học, trường THCS trên địa bàn huyện. Các đội thi đấu theo hình thức chia bảng, mỗi bảng chọn 2 đội có thành tích cao vào thi đấu bán kết, chung kết. Ban tổ chức sẽ trao giải cho các đội xuất sắc nhất. Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng tạo sân chơi sôi nổi cho các em học sinh yêu thích môn bóng đá, là dịp lựa chọn thành viên cho đội tuyển bóng đá của huyện, chuẩn bị tham gia các giải thi đấu cấp tỉnh, đồng thời thông qua giải đấu nhằm phát hiện các tài năng bóng đá nhí, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHE VÀ CHO Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

tổng diện tích đất khoảng gần 145ha. Trong đó, 9 vị trí là quy hoạch dự án nhà ở xã hội thấp tầng là 51ha; 45 vị trí là quỹ đất 20% tại các dự án khu nhà ở thương mại khoảng 94ha. Hiện nay, Thái Bình có 7 dự án phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp đã hoàn thành và đi vào sử dụng trong giai đoạn 2015 - 2016 với trên 1.500 căn hộ. Đến hết năm 2022, có 26 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư có dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Giai

đoạn 2021 - 2030 nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh khá lớn, tuy nhiên từ giai đoạn 2017 đến nay, chỉ có 2 dự án triển khai mới gồm: dự án nhà ở thương mại khu C - dự án khu dân cư xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình); dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư Phú Xuân (thành phố Thái Bình) với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng trên 100.000m², với trên 1.100 căn. Trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng

trên 53.600 người, khoảng 1,1 triệu m² sàn nhà ở, với trên 17.400 căn. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, xây dựng để án bảo đảm quy định của pháp luật; tổ chức rà soát nhu cầu, đưa ra các dự báo phù hợp với phát triển đô thị trong thời gian tới; cơ chế, chính sách phù hợp cho từng đối tượng; đẩy mạnh hỗ trợ cho vay vốn mua nhà ở xã hội. Về công tác quy hoạch nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, Sở Xây dựng cần sớm có quy hoạch cụ thể, tổng hợp,

đồng bộ phù hợp với từng địa phương. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến về việc xây dựng quy định về quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo. Quy định này áp dụng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với hình thức đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại gồm: dự án xây dựng khu đô thị mới; khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô

thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu xây dựng, ban hành quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương tại cuộc họp để hoàn thiện thể thức xây dựng quy định; xác định rõ quy trình các bước, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.

Xử phạt cô đồng ở xã Đông Quan 3 triệu đồng

Chủ tịch UBND xã Đông Quan (Đông Hưng) Tổng Hồng Phong vừa ra quyết định xử

phạt bà Hoàng Thị Lựu vì hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn để trục lợi.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc bà Hoàng Thị Lựu, thôn Minh Châu hành nghề mê tín dị đoan, trục lợi thông qua hình thức gọi hồn, áp vong, lên đồng, UBND xã Đông Quan đã làm việc với bà Lựu. Bà Lựu

đã thừa nhận phản ánh là đúng. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà Lựu đã nhận thức được việc làm của mình là sai trái, không đúng quy định trong lĩnh vực văn hóa. Chủ tịch UBND xã Đông Quan đã ra quyết định xử

phạt bà Hoàng Thị Lựu 3 triệu đồng, buộc gia đình chấm dứt mọi hoạt động mê tín dị đoan. Bà Lựu đã chấp hành nộp phạt và cam kết sẽ sống đời, không hành nghề nữa.

Advertisement for COVID-19 testing and vaccination. Text: 'Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19'. 'Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 17/2'. 'Việt Nam: 7 bệnh nhân Covid-19 nặng đang phải thở oxy'. 'Thái Bình: Tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 70,8%'. 'Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch COVID-19'. 'TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476'.